
 

138. löggjafarþing 2009–2010.
Þskj. 241  —  217. mál.

Fyrirspurn
til samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra um samgönguframkvæmdir vegna uppbyggingar í
Vatnsmýri.

Frá Jóni Gunnarssyni.

1. Hvaða samgönguframkvæmdir þarf að ráðast í vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar há-
skólasjúkrahúss og annarrar uppbyggingar í Vatnsmýri?

2. Hver er áætlaður kostnaður við þær?

Skriflegt svar óskast.


